

Người Đặt Mua 100 Chiếc Vinfast bị Buộc Tội Ăn Gian Hơn Tỷ Dollars Medicare & Medicaid

Cao Nguyễn



Emylee Thai Founder, President and Chairperson of the Board Artemis DNA Houston, Texas Area

Emylee Thái, 37 tuổi, ở Santa Ana, California, Chủ phòng Thí nghiệm & Xét nghiệm Chẩn đoán Lâm sàng, sau khi bị FBI - Cục Điều Tra Liên bang theo dõi, điều tra, thu thập đủ bằng chứng khởi tố, Tòa án Liên bang truy tố cáo buộc y thị đã lập hóa đơn giả để ăn cắp tiền từ chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe Liên bang (Medicare) **142 triệu đô la**, nhưng mới nhận khoảng 95 triệu đô la cho những xét nghiệm di truyền không cần thiết về mặt y tế, không được sử dụng trong điều trị y tế của người thụ hưởng, bắt đầu từ năm 2019 cho đến năm 2022.

Đây là chưa kể đến hai tòa án tiểu bang California và Texas sẽ truy tố Emylee Thái tội ăn cắp tiền từ Quỹ MEDICAID - tiền trợ cấp từ chính phủ tiểu bang chi trả chi phí y tế cho người già, trẻ em, và những gia đình có thu nhập thấp.

Emylee Thái Là Ai?

Cư dân của Quận Cam, California, và Harris County, Texas, là sở hữu chủ hai công ty ApolloMDx, LLC và Artemis DNA ; tốt nghiệp Đại học California, Long Beach, bằng Cử nhân Khoa học về Quản lý và Quản Trị Kinh Doanh; đã đăng ký tham gia vào Chương trình Quản lý Nâng cao (Lãnh đạo) tại Columbia Business School.

Artemis DNA - công ty phòng Xét nghiệm Chẩn đoán Lâm sàng có độ phức tạp cao, được công nhận, cung cấp dịch vụ xét nghiệm di truyền và chẩn đoán trình tự thế hệ tiếp theo (Next Generation Science Standards) độc quyền cho phép y học chính xác thông qua phát hiện bệnh sớm ở Hoa Kỳ

Emylee Thái đã đặt mua trước 100 chiếc VinFast EVs VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9 trong tháng 1 năm 2022. Quyết định này của Emylee Thái chứng tỏ có sự móc nối ăn chia giữa bọn kinh doanh tham lam, trộm cắp tiền thuế của công dân & chính phủ Mỹ và công ty VINFAST ở Việt nam - mượn có mua xe để chuyển tiền "hợp pháp" về Việt Nam sau đó bỏ trốn khỏi nước Mỹ để tránh bị truy tố và đi tù.

Ba bất động sản dưới đây của THÁI đã bị Tòa án đóng băng để thu hồi, bồi thường cho chính phủ. Y thị có nhiều đồng bọn cũng đang bị điều tra và chờ ngày ra tòa phán xét:

- 310 Goddard, Irvine, CA 92618 - \$3,9 triệu đô la
- 608 Stanford Street # A, Houston, TX 77019 - \$880K đô la
- 608 Stanford Street # B, Houston, TX 77019 - \$1,18 triệu đô la.